



Chủ động cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân THAY THẾ THẺ BHYT BẰNG GIẤY

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đang thực hiện việc triển khai cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm góp phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động được thu hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan BHXH thì nhiều người dân cũng rất tích cực, nhiệt tình hưởng ứng việc làm này bởi họ nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích khi thông tin cá nhân của mình được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hay đầu ốm nên bà Đỗ Thị Thành ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình thường phải đi khám chữa bệnh ở các cơ



Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa BHXH tỉnh.

sở y tế. Trước kia, mỗi lần đi khám bệnh, bà Thành phải mang theo thẻ BHYT bằng giấy cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. Trong một lần bà làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT và được cán bộ

ngành BHXH cập nhật số CCCD vào cơ sở dữ liệu do ngành BHXH quản lý và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện nay bà Thành chỉ cần

là có thể yên tâm đi khám chữa bệnh mà không còn lo lắng về các loại giấy tờ tùy thân phức tạp khác. Bà Thành chia sẻ: Tôi thấy các thủ tục hành chính của cơ quan BHXH rất thuận tiện.

Hiện nay, đi đến các cơ sở y tế chỉ cần mang theo thẻ CCCD gắn chip, tôi thấy điều này rất thuận lợi, giảm phiền hà, thời gian chờ đợi, mang lại rất nhiều tác dụng, nhất là đối với những người đã có tuổi như chúng tôi.

Việc bổ sung kê khai thông tin số thẻ CCCD mới, mã số ĐDCN khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, cấp thẻ BHYT kịp thời. Trong trường hợp doanh nghiệp và người tham gia vẫn chưa rõ khi kê khai thông tin CCCD, mã định danh khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT có thể trực tiếp gọi điện đến cơ quan BHXH nơi đơn vị hoặc người tham gia đăng ký BHXH để được hướng dẫn cụ thể.

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính là một việc làm tất yếu với

mục đích cuối cùng là phục vụ người dân tốt hơn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội. Đối với ngành BHXH thì công tác chuyển đổi số càng được thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt trong thời gian qua, trong đó có việc cập nhật số ĐDCN/CCCD vào cơ sở dữ liệu do ngành BHXH quản lý, qua đó góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, các loại giấy tờ không cần thiết cho người dân và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Trần Thiên Thái, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị, đặc biệt là Công an tỉnh tổ chức triển khai, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, chỉ tiêu được giao. Chủ động trích xuất danh sách chi tiết những người chưa đồng bộ, để xuất các giải pháp phối hợp với ngành công an để cung cấp số ĐDCN/CCCD để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên internet về mục tiêu, ý nghĩa, tình hình triển khai và kết quả thực hiện cập nhật số ĐDCN/CCCD trong việc sử dụng CCCD gắn chip để đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT bằng giấy. Cùng với đó là thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời hướng dẫn về kỹ thuật, chuyên môn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình tổ chức thực hiện.

ĐỖ HỒNG ANH

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

DANH TÍNH ĐIỆN TỬ CÔNG DÂN VIỆT NAM

Thông tin cá nhân là số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính.

Thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay.

DANH TÍNH ĐIỆN TỬ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thông tin cá nhân là số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung; vân tay.

DANH TÍNH ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC

Mã định danh điện tử tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có); ngày, tháng, năm thành lập; địa chỉ trụ sở chính; số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên của người đại diện hoặc người đứng đầu của tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; nếu chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người bảo hộ.

Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; nếu chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập qua biên giới biển

Cán bộ, kiểm dịch viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là lực lượng tuyến đầu phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập qua biên giới biển. Trong bối cảnh một số dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi xuất hiện ở một số quốc gia, khu vực trên thế giới, vai trò của kiểm dịch y tế quốc tế lại càng quan trọng.



Kiểm dịch viên y tế của tỉnh kiểm tra sức khỏe thuyền viên nước ngoài.

Mỗi năm có hàng chục tàu nước ngoài ra, vào, neo đậu tại khu vực cảng và vùng biển của tỉnh. Để bảo đảm công tác an toàn phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bố trí nhân lực phối hợp với cảng vụ hàng hải, hải quan, bộ đội biên phòng triển khai thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh. Việc thực hiện kiểm dịch y tế được thực hiện theo điều lệ y tế quốc tế, các quy định của pháp luật, góp phần kiểm soát, ngăn dịch bệnh xâm nhập.

Bác sĩ Lương Minh Lân, Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - Ký sinh trùng, côn trùng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết:

Những tàu cỡ lớn không vào được cảng, thường neo đậu ở khu chuyển tải Hải Hà thuộc vùng biển Thái Bình, cách bờ hàng chục ki-lô-mét. Khi có tàu nhập cảnh, chúng tôi sẽ thực hiện công tác kiểm dịch y tế với những nhiệm vụ như tìm hiểu, thu thập thông tin tàu đến từ đâu, lịch trình tàu di chuyển có qua vùng có dịch không, tình trạng điều kiện sẽ xác nhận và hạ cờ vàng (báo hiệu tàu đã được kiểm dịch y tế quốc tế) để các lực lượng chức năng khác vào làm nhiệm vụ. Với các tàu lớn, neo đậu xa bờ, thời gian chúng tôi đi, về đã mất 4 giờ, chưa tính 2 giờ kiểm dịch y tế. Kinh dịch Covid-19

diễn biến phức tạp, công việc lại càng vất vả hơn. Do tính chất công việc vất vả, đòi hỏi sức khỏe nên 7 cán bộ thực hiện kiểm dịch y tế quốc tế đều là nam.

Cũng giống như những nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch khác, khi xuất hiện dịch bệnh mới, diễn biến phức tạp, có khả năng xâm nhập vào Việt Nam, lực lượng cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế luôn phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo hộ và các bước kiểm dịch, bởi nếu chủ quan có thể là nguy cơ khiến dịch xâm nhập. Nhớ lại thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bác sĩ Lương Minh Lân chia sẻ: Trưởng hợp nghi ngờ thủy thủ nhập cảnh mắc bệnh, chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thái

HOÀNG LANH

Trách nhiệm, cần mẫn, tận tụy, luôn hết lòng vì việc chung... là nhận xét của cán bộ, người dân xã Phong Châu (Đông Hưng) về chị Cao Thị Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Chị luôn gần dân, sát dân, nắm chắc địa bàn, dân vận khéo trong duy động sức dân chung tay cùng địa phương phấn đấu đạt xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2023.

Năm 2016, được tin nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chị Hưng thường xuyên học hỏi nâng cao năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chị chia sẻ: Tôi nhận nhiệm vụ mới là lúc địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Nhiệm vụ quan trọng của MTTQ xã lúc đó là triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". MTTQ xã đã chỉ đạo ban công tác mặt trận các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến kế, tự nguyện đóng góp tiền, ngày công thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Nhờ thế, cùng với nguồn ngân sách nhà nước, xã đã huy động được trên 28 tỷ đồng ủng hộ xây dựng NTM từ người dân, doanh nghiệp, xây dựng thành công xã NTM năm 2018.

Từ đó đến nay, địa phương đã huy động được trên 30 tỷ đồng, hàng chục nghìn mét đất, các công trình trên đất phục vụ mở rộng đường và xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí NTM nâng cao. Để vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chị Hưng đã cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức thành viên đa dạng hình thức vận động nguồn lực, phương thức hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hỗ trợ ngày công phá dỡ nhà cũ, xây dựng mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, tặng quà, tặng con giống,

Nữ cán bộ mặt trận tận tụy

tặng gạo cũng như hỗ trợ hàng tháng các đối tượng yếu thế. 5 năm qua, MTTQ xã cũng các tổ chức thành viên đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ "Vi người nghèo" của xã trên 160 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, nhiều gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ nhân dịp ngày lễ, tết và hỗ trợ đột xuất. Ngoài ra, MTTQ xã còn phối hợp xây dựng 3 nhà đại đoàn kết với kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà, đồng thời hỗ trợ kinh phí sửa chữa hàng chục ngôi nhà khác. Bản thân chị Hưng và MTTQ xã đã kết nối doanh nghiệp hỗ trợ hàng tháng cho 5 trường học cơ sở, mô hình với số tiền 500.000 đồng/tháng; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 3 trường học mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã. Phối hợp, chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực thực hiện cuộc vận động "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" bằng các hoạt động thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 0,87%.

Không chỉ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chương

trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chị Hưng còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng các mô hình tự quản ở cơ sở như: Câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chùa cảnh, xứ họ đạo "4 gương mẫu", câu lạc bộ chèo Phong Châu... Đặc biệt, mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở thôn Khuốc Tây đã phát huy vai trò của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Thế Tri, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuốc Tây cho biết: Sau một thời gian thực hiện mô hình, nhân dân đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mọi người đều thực hiện thu gom, để rác đúng nơi quy định, không chỉ sạch nhà mà còn thường xuyên tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tổ chức trồng cây xanh trên một số tuyến đường. Nhân dân tự phân loại rác thải tự gia đình, rác hữu cơ thì chôn lấp rồi trồng cây lên trên, rác vô cơ gom các loại phế liệu

thì gom tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã bán lấy tiền trao cho phụ nữ, trẻ em khó khăn. Điều đáng mừng là đến nay mô hình này đã được tất cả các thôn trong xã thực hiện, do đó đường làng ngõ xóm, sông ngòi phong quang, sạch sẽ, không có bãi rác thải tự phát trong khu dân cư, không có hiện tượng đốt rơm rạ ảnh hưởng đến môi trường.

Ông Hà Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Châu cho biết: Đồng chí Cao Thị Hưng là một trong những cán bộ nữ trẻ, có năng lực, trình độ, mẫu mực, được nhân dân tin tưởng, quý mến. Đồng chí luôn chủ động tham mưu đúng, trúng giúp cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác mặt trận, nhất là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng NTM nâng cao. Đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực trong công tác mặt trận.

THU HIỀN



Chị Cao Thị Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phong Châu (người ngoài cùng bên phải) vận động các gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.